



# สารครูตาสตร

ฉบับที่ 2 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2561

คณะครูตาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

## คณะอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะที่ 1

รองศาสตราจารย์มาลีนี จุฑาปะมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กล่าวต้อนรับคณะอนุกรรมการ ประเมินมาตรฐานหลักสูตรมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิต เพื่อการรับรองปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสิริวิद्याกร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในการประเมินเพื่อรับรองปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) จำนวน 9 สาขาวิชา ได้แก่ 1) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 3) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 4) สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 5) สาขาวิชาพลศึกษา 6) สาขาวิชาภาษาไทย 7) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 8) สาขาวิชานาฏศิลป์ 9) สาขาวิชาฟิสิกส์



## โครงการพัฒนาคุณภาพเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.วิไลวรรณ ศิริเมฆา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการพัฒนาคุณภาพเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ให้แก่ คณาจารย์ คณะครุศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.กระพั่น ศรีงาน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศิริภาณี จุฑาปะมา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ โครงการครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเร่งรัด และสนับสนุนให้คณาจารย์ พัฒนางานในหน้าที่โดยผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอประกอบการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการต่อไป จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสิริวิद्याกร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



## “ม่วงเหลืองเกมส์”

การแข่งขันกีฬาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ “ม่วง-เหลืองเกมส์ ครั้งที่ 44” ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 19 มีนาคม – 1 เมษายน 2561



ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มาลีนี จุฑาปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



เป็นประธานเปิดกิจกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงออกทักษะทางด้าน

การกีฬา การตัดลีนกีฬา การสร้างสรรค์การเชียร์ เชียร์ลีดเดอร์ ขวบนพาทเรดและการสร้างสรรค์อื่นๆ

ที่ก่อให้เกิดงานที่มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และสามารถคัดเลือกนักกีฬาต่างๆ

เพื่อเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานอกอรัยการอื่นๆ ต่อไป ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สรุปถ้วยรางวัล การแข่งขันกีฬาภายใน ม่วง-เหลือง เกมส์ ครั้งที่ 44

ความสำเร็จของคณะครุศาสตร์ 1.รางวัลชนะเลิศ ขวบนพาทเรด 2.รางวัลชนะเลิศ ผู้นำเชียร์ (ลีด) 3.รางวัลชนะเลิศ กองเชียร์ 4.รางวัลชนะเลิศ กองเชียร์ประจำสนาม 5.รางวัลชนะเลิศ คณะแนวร่วมกีฬา ชาย-หญิง 6.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การเต้นแอโรบิค 7.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 คณะรวม กรีฑา



## “STEM EDUCATION กับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์”



โครงการสัมมนาคณิตศาสตร์ เรื่อง “STEM EDUCATION กับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์”

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามารถจัดประชุม

สัมมนาทางวิชาการ และรับความรู้ในการนำแนวคิด

เกี่ยวกับ STEM EDUCATION ไปประยุกต์ใช้การเรียนรู้

คณิตศาสตร์ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

จัดขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 22 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสิริวิบูลการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



## “ค่ายเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู”

โครงการค่ายเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และปลูกฝังจิตสำนึกการมีจิตสาธารณะของนักศึกษา วิชาชีพครู ส่งเสริมระเบียบวินัย และค่านิยมที่ต่างม

ตลอดจนการประพฤติปฏิบัติตนได้ตามระเบียบวินัย

ที่กำหนดและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จัดขึ้นในวันที่ 21-22 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



## “หลักสูตรฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนกองทุนการศึกษา”



สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดทำหลักสูตรหลักสูตรพัฒนาครูด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น และดำเนินการอบรมให้แก่คณะครูในโรงเรียนกองทุนการศึกษา จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า และโรงเรียนบ้านลานางรอง จัดขึ้นในวันที่ 21-22 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนกองทุนการศึกษา 4 โรงเรียน



ปรัชญา

“ผลิตครูดี มีความรู้ เป็นผู้นำเทคนิควิธี มีศรัทธาในวิชาชีพครู”

วิสัยทัศน์

“คณะครุศาสตร์มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตครูให้เป็นผู้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภาพ และเป็นศูนย์การพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง”